
 
 
 
 
 

ข่าวสารสหกรณ์ บก. ฉบับที่ 17  ( 15  พฤษภาคม  2560 )  
 

สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ บก. ที่รักทุกท่าน 
 

ผมได้แจ้งข่าวสารสหกรณ์ฯ ในเรื่องส าคัญล่าสุดเมื่อฉบับที่ 16 ( 3 กุมภาพันธ์ 2560) เวลาผ่านมา  
3 เดือนเศษ  ผมมีเรื่องดี ๆ ที่จะแจ้งให้พวกเราทราบ  ดังนี้ครับ  

 

เรื่องแรก ผลการด าเนินงานในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค. – มี.ค. 60) สหกรณ์ฯ มีก าไรสะสม 
13.81 ล้านบาท  เปรียบเทียบกับเม่ือ 3 เดือนเดียวกันของปีที่แล้ว มีก าไรสะสม 13.10 ล้านบาท เรามีก าไรเพ่ิมขึ้น 
7.1 แสนบาท  นับว่าผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดีครับ  

 

เรื่องที่สอง สหกรณเ์ครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้สหกรณ์เจ้าหนี้ทราบในเรื่องส าคัญ ดังนี้ 
(1)  ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการระดมเงินจากการติดตามหนี้การขายที่ดินบางแปลง  เงินจาก

กองทุนศิษย์วัดธรรมกายเดือนละ 20 ล้านบาท  จึงมั่นใจว่าจะมีเงินช าระหนี้งวด 3 (เดือนมิถุนายน 2560) อย่างแน่นอน 
(2)  เงินกู้ที่รัฐบาลรับจะหาแหล่งเงินให้ยังไม่เป็นรูปธรรมล่าสุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ

กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ตั้งคณะท างานพิจารณาปรับปรุงแผนเพ่ือก าหนดรูปแบบทางการเงินและ
แหล่งที่มาของเงินทุนส าหรับใช้ในการฟ้ืนฟูให้สมดุลและเป็นธรรมยิ่งขึ้น 

(3)  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับบริษัทสยามโคออฟเวิลด์วาย จ ากัด  ด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการพัฒนาพื้นที่ของยูทาวเวอร์ทั้งหมด 28 ไร่  เพ่ือลงทุนทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  
คลองจั่น จ ากัด 

ถ้าเป็นไปตามนี้ ในสิ้นเดือนมิถุนายน 2560  เราจะได้เงินคืนอีกประมาณ 6.09 ล้านบาท รวม 3 งวด  
ได้เงินคืน 18.27  ล้านบาท แล้วครับ  นับว่าเป็นเรื่องดีที่เราทยอยได้เงินคืนมาบ้างแล้ว 

 

เรื่องที่สาม ในช่วงเดือนเมษายน 2560 ได้มีโครงการออมเพ่ือครอบครัวเชิญชวนข้าราชการ  
พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ าและชั่วคราว ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ สมัครเข้าเป็นสมาชิก โดยช าระค่าทุนเรือนหุ้น
ในเดือนแรกไม่น้อยกว่า  50  หุ้น ๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน 500 บาท  และสหกรณ์ฯ จะมีเงินขวัญถุงเป็นทุนเรือนหุ้น      
ให้ผู้สมัครเป็นสมาชิกรายละ 10 หุ้น (เป็นเงิน 100) แต่ผู้สมัครจะต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิกไว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี    
ถ้าลาออกก่อน 2 ปี ต้องคืนเงินขวัญถุง 100 บาท ให้แก่สหกรณ์ฯ โดยโครงการนี้ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2560 
โดยชี้แจงถึงสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับไว้อย่างชัดเจน  ปรากฏว่ามีผู้สมัครเป็นสมาชิกตามโครงการนี้รวม 36 ราย 
หวังว่าสหกรณ์ฯ จะเป็นแหล่งออมเงินให้กับท่านที่เป็นสมาชิกใหม่ได้อย่างดี เดือดร้อนจ าเป็นก็สามารถกู้เงินได้ตามเกณฑ์
การกู้เงินประเภทต่าง ๆ สิ้นปีก็รับเงินปันผลและดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ไปครับ 

 

เรื่องที่สี ่ การเปลี่ยนแปลงบุคลากรในสหกรณ์ฯ ไล่เรียงตามนี้ ครับ 
1.  ต าแหน่งผู้จัดการ  สหกรณ์ฯ ได้ด าเนินการสรรหาผู้จัดการคนใหม่เสร็จสิ้น

เรียบร้อยแล้ว  ผู้ที่ได้รับการสรรหา คือ นางสรณ์ปวีณ์  อินทรพิทักษ์ (อดีตคลังจังหวัดกาญจนบุรี) 
ได้มาท าสัญญาจ้าง และสหกรณ์ฯ มีค าสั่งแต่งตั้งเป็นผู้จัดการแล้ว โดยจะมาปฏิบัติหน้าที่       
ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป (มีระยะเวลาการจ้าง 2 ปี) 

2.  ต าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ เนื่องจากนางสาวพรพรรณ  มุสิกเวส  ได้เกษียณอายุจากการเป็น
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 และสหกรณ์ฯ ได้แต่งตั้งให้นางอุรารัตน์  ณ นคร ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยผู้จัดการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560  
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3.  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เนื่องจากการเกษียณอายุของนางสาวพรพรรรณ  มุสิกเวส  ท าให้มี

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ว่างลง 1 ต าแหน่ง  สหกรณ์ฯ ได้เสนอคณะกรรมการด าเนินการให้มีการด าเนินการคัดเลือก
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ต าแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เพ่ือมารองรับระบบงานใหม่ของสหกรณ์ให้ด าเนินไปด้วยดี และ
สนองตอบการให้ข้อมูลและบริการสมาชิกให้รวดเร็วขึ้น และมีระบบฐานข้อมูลที่สมบูรณ์  ผลการสรรหาของคณะกรรมการ
คัดเลือกผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้แก่ นายรณยศ  บุลสุวรรณ  มีประสบการณ์ท างานด้านคอมพิวเตอร์ในบริษัทเอกชน   
มาเป็นเวลา 7 ปี  สหกรณ์ฯ ได้มีค าสั่งบรรจุแต่งตั้งและท าสัญญาจ้างแล้ว โดยนายรณยศ  บุลสุวรรณ จะมาปฏิบัติงาน    
ในวันที่  15  พฤษภาคม 2560  เป็นต้นไป 

นับว่า การเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลายต าแหน่งในสหกรณ์ฯ คราวนี้จะน าพาให้สหกรณ์ บก.ของพวกเรา
เจริญรุดหน้า และมีความแข็งแรง มั่นคง ยิ่งขึ้นสืบไป 

ผมเริ่มท าหน้าที่กรรมการผู้จัดการมาตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2558  จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 
รวมเวลา 2 ปี ในระหว่างท าหน้าที่มีงานสร้างสรรค์ขึ้นใหม่หลายเรื่อง งานของสหกรณ์ฯ มีปัญหา      
ให้ต้องแก้ไขมากมาย ทั้งในด้านการบริหารงานและด้านกฎหมาย ก็ได้ใช้ประสบการณ์ที่เคย         
รับราชการมาแก้ไขให้ส าเร็จลุล่วงไป สิ่งใดเรื่องใดที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกก็เป็นความภาคภูมิใจ    
ที่ ระลึ กไว้ ในความทรงจ าตลอดไป สิ่ งที่ ลื ม เสียมิ ได้ก็คื อต้องขอขอบคุณอย่ างยิ่ ง                 
ต่อคณะกรรมการด าเนินการฯ ชุดปี 58 – 60  ท่านที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินการ   
(นางสาววิไล  บุนยามิน) และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกท่านได้ช่วยและร่วมมือกันท างาน ฝ่าฟันอุปสรรค
และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไปด้วยดี สุดท้ายนี้ผมถือโอกาสลาพวกเราในฐานะกรรมการผู้จัดการสหกรณ์ มา ณ ที่นี้ด้วย     
ขอให้พวกเรามีความสุข ความเจริญ ก้าวหน้าในการงาน  มีโชค  มีลาภ และปลดเปลื้องหนี้สินที่มีกับสหกรณ์ฯ ให้หมดสิ้นไป
โดยเร็ว ผมเป็นห่วงพวกเราที่กู้เงินมาก ๆ ขอให้พึงระลึกว่าต้องใช้จ่ายเงินอย่างมีสติ มีรายได้มากกว่ารายจ่าย มีเงินออม
บางส่วน  ถ้าท าได้ก็ไม่ต้องทุกข์ใจไปตลอดชีวิต สวัสดีครับ 

 
                สุวัฒน์  ปิ่นนิกร 
               กรรมการผู้จัดการ 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


